



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมสุขภาพ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม โทร. ๒๐-๗๗๘๘

ที่ กค ๐๕๑๖/๑๙๕๖๗

วันที่

๘

ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงการคลัง เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการ  
ชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับสำนัก สำนักงาน กลุ่ม และด้านสุขภาพทุกแห่ง

ตามที่กระทรวงการคลังได้ดำเนินโครงการ “กระทรวงการคลังคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงการคลังปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรม ปลอดจากการคอร์รัปชันและการกระทำทุจริตทุกประการ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้กำหนดแนวทางเรื่อง “การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑” และขอความร่วมมือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในสังกัดกระทรวงการคลัง ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ช่วยกันเสริมสร้างค่านิยมการแสดงความปรารถนาดี ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่จะพัฒนาทัศนคติจิตสำนึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในแนวทางประหยัด เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอีกสถานหนึ่ง การแสดงความปรารถนาดีต่อกันในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ เชิญชวนให้งดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ หรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ โดยเปลี่ยนเป็นการแสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรืออวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้ของขวัญ ทั้งนี้ ให้รวมถึงสมาชิกในครอบครัวด้วย

กรมสุขภาพได้ดำเนินโครงการ “สุขภาพคุณธรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับโครงการ “กระทรวงการคลังคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต” ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการของกรมสุขภาพเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการคลัง จึงขอความร่วมมือและเชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดกรมสุขภาพ งดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาทุกระดับ โดยเปลี่ยนเป็นการแสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรืออวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้ของขวัญ ทั้งนี้ ให้รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในสังกัดกรมสุขภาพด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นายกุลิศ สมบัติศิริ)

อธิบดีกรมสุขภาพ

